

สมศ.ยกระดับคุณภาพผู้ประเมิน

● ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมโครงการยกระดับมาตรฐานผู้ประเมินภายนอก เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เน้นย้ำกับผู้ประเมินของ สมศ. ทั่วประเทศ ว่า ที่ผ่านมาผู้ประเมิน ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบค่อนข้างมาก ซึ่งมีทั้งเรื่องจริง และไม่จริง โดยเฉพาะเรื่องความรู้ความสามารถ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และการรับสินบน ดังนั้นหลังจากนี้ผู้ประเมินต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น โดยในส่วนของ สมศ. จะจัดอบรมผู้ประเมินให้เข้มข้นมากขึ้น จากเดิมปีละ 1 ครั้ง ก็อาจเพิ่มจำนวนครั้ง หรือชั่วโมงการอบรมให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และตัวบ่งชี้ที่ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการประเมินที่ผิดพลาด และเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม รวมถึงจะเน้นย้ำเรื่องการรับสินบน หรือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง หากจับได้และมีหลักฐานที่ชัดเจน ทาง สมศ. จะถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประเมินทันที

อย่างไรก็ตาม ปลายปีนี้จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การประเมินยังต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดย สมศ. ได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับผู้ประเมิน 7 ข้อ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานประกันคุณภาพอาเซียน ประกอบด้วย ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยตนเองเท่านั้น มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส รับผิดชอบ และต้องรายงานสิ่งที่พบตามความเป็นจริง ต้องไม่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง และต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ สมศ. กำหนด

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม

วันที่: อังคาร 28 เมษายน 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4938

หน้า: 13(ซ้าย)

Col.Inch: 14.53 Ad Value: 19,615.50

PRValue (x3): 58,846.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สมศ.ยกระดับคุณภาพผู้ประเมิน

News brief:

นัยสาระ

สมศ. จัดอบรมผู้ประเมินภายนอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการประเมิน

สรุปข่าว:

ผอ.สมศ. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาผู้ประเมินของ สมศ. ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบค่อนข้างมาก ซึ่งมีทั้งเรื่องจริง และไม่จริง ดังนั้นผู้ประเมินต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น โดยจะมีการจัดอบรมผู้ประเมินให้เข้มข้นมากขึ้น เพิ่มจำนวนครั้งหรือชั่วโมงการอบรมให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ประเมินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และตัวบ่งชี้ที่ถูกต้อง รวมถึงจะเน้นย้ำเรื่องการรับสินบน หากพบการกระทำผิดและมีหลักฐานชัดเจนจะถอนใบอนุญาตการเป็นผู้ประเมินทันที นอกจากนี้ได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับผู้ประเมิน 7 ข้อ ประกอบด้วย ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยตนเองเท่านั้น มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส รับผิดชอบ และต้องรายงานสิ่งที่พบตามความเป็นจริง ต้องไม่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง และต้องปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ สมศ. กำหนด

รหัสข่าว: B-150428014094

 IQNewsClip
www.iqnewsclip.com

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2253-5000, 0-2651-4700 แฟกซ์ 0-2253-5001, 0-2651-4701 อีเมล: help@iqnewsclip.com